

ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)

การวิเคราะห์สถานะแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) ของเทศบาลตำบลริมปิง

จากการศึกษาสภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลริมปิง ได้นำมากำหนดประเด็นเพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพของการพัฒนาของเทศบาลตำบลริมปิง โดยอาศัยเทคนิค SWOT analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weakness - W) อันเป็นปัจจัยภายในหรือสถานะแวดล้อมภายในเทศบาล (Internal Factors) และการวิเคราะห์ถึงโอกาส (Opportunity - O) และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด (Threat - T) อันเป็นปัจจัยภายนอกหรือสถานะแวดล้อมภายนอก (External Factors) ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามตารางการวิเคราะห์ดังนี้

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของเทศบาลตำบลริมปิง

ปัจจัยภายใน (Internal Factors)	จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
<p>๑. โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีเส้นทางการคมนาคมสายหลักคือ ถนนสายลำพูน-สันป่าตอง(ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๑๕)สายรองคือถนนสายริมปิง-ป่าเหว(ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๓๐แยกทางหลวง ๑๐๖) - ถนน คสม./คสล./แอสฟัลต์ ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ - มีระบบน้ำประปาหมู่บ้านและประปาภูมิภาค - ทุกบ้านเรือนมีไฟฟ้าใช้ - มีแหล่งน้ำที่เพียงพอ - มีโทรศัพท์สาธารณะและคลื่นโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง - มีการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรครอบคลุมเกือบทุกสาย 	<ul style="list-style-type: none"> - การให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง - ถนน คสม./คสล. บางสายชำรุด เสียหาย และบางสายยังขาดท่อ/รางระบายน้ำ - การคมนาคมถนน สะพานบางสายยังคับแคบ ไม่สะดวกเท่าที่ควร - น้ำบาดาลมีสินิมมาก - ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเฉพาะถนนตัดใหม่ - ฤดูฝนเกิดอุทกภัยและวาตภัยบ่อยทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน - พนังป้องกันตลิ่งบางแห่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย - ถนนสายหลักเป็นของกรมทางหลวงชนบท ไม่ได้อยู่ในความดูแลของเทศบาล การซ่อมบำรุงจึงไม่สามารถทำได้

ปัจจัยภายใน (Internal Factors)	จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
<p>๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่ม ดินลำนํ้าปีง เป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเกษตร - มีการทำเกษตรแบบปลอดภัย - เกษตรกรมีสุขภาพดี - มีข้อมูลทางการเกษตรดี - การอุตสาหกรรม กิจกรรมด้านอุตสาหกรรมได้มีการขยายตัวเพิ่มทุกปี ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยส่งเสริมให้มีการลงทุนหลายประการ คือมีอัตราการจ้างแรงงานตามที่กรมแรงงานกำหนด - สถานประกอบการในเขตเทศบาลตำบลริมปีง - ระบบชลประทาน ในเขตเทศบาล คือฝายพญาอุตกัน ทดน้ำ กักเก็บน้ำ มีลำเหมืองชลประทานส่งน้ำหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร - เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถานหลายแห่งและประเพณีต่างๆ - เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรครบวงจร 	<ul style="list-style-type: none"> - พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ - ผลผลิตทางการเกษตรขาดการบริหารจัดการทางการตลาดอย่างเป็นระบบ - ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ - ในช่วงฤดูแล้ง ประสบปัญหานํ้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการ - ตำบลริมปีงยังขาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าโอท็อปของตำบล
<p>๓. ด้านสังคมและวัฒนธรรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีวัดในเขตเทศบาลจำนวน ๗ วัด - มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ประเพณีเก่าแก่ ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สงบสุข นํ้าอยู่น่าอาศัย - มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีค่า - ชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็ง เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ - ประชาชนให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการและกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ - มีการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างครอบคลุมทั่วถึง 	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณในการดูแลโบราณสถานต่างๆ มีจำนวนจำกัด - การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความสำคัญ ทำให้ข้อมูลที่ได้รับไม่เป็นไปตามความเป็นจริง

ปัจจัยภายใน (Internal Factors)	จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
	<ul style="list-style-type: none"> - มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน ฯ (CLC) และศูนย์บริการคนพิการตำบลริมปิง สำหรับดูแลคนพิการ - มีความร่วมมือประสานงานกันระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ องค์กรภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง - กลุ่มอาสาสมัครต่างมีความเข้มแข็ง เช่น อผส. อพมก. อสม. ฯ - มีสำนักปฏิบัติธรรม จำนวน ๑ แห่ง - มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุสำหรับจัดกิจกรรมในด้านต่างๆของผู้สูงอายุในตำบลริมปิง - มีศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาเด็ก สตรี และบุคคลทั่วไปเพื่อให้คำปรึกษา สร้างสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน ลดปัญหาความรุนแรงต่าง ๆ ในชุมชน เช่น การขู่เข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพ ความรุนแรงทางเพศ การทำร้ายร่างกายและจิตใจ - มีลานวัฒนธรรม ลานครุบา บริเวณเชิงสะพานศรีวิชัย - เป็นองค์กรต้นแบบด้านการจัดสวัสดิการชุมชน 	
<p>๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนมีความตระหนักถึงความสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - เทศบาลให้ความสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง - มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีแม่น้ำปิงไหลผ่าน - ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชผลต่างๆ - มีการจัดการขยะในชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่ดี - ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ

ปัจจัยภายใน (Internal Factors)	จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
<p>๕. ด้านการศึกษาและการกีฬา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน ๓ โรงเรียน - มีศูนย์การศึกษานอกระบบ(กศน.)ตำบลริมปิง - ประชาชนให้ความสำคัญกับการศึกษาและการกีฬามากขึ้น - เทศบาลมีการส่งเสริมด้านการศึกษาและกีฬาเป็นอย่างดี - มีชมรมกีฬาพนักงานลูกจ้างและประชาชนในเขตเทศบาล - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลที่ได้มาตรฐาน ทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน อาคารสถานที่และบุคลากร - มีการอุดหนุนสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - มีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีของชุมชน - มีห้องสมุดเทศบาลตำบลริมปิงและศูนย์ไอซีทีตำบลริมปิง - มีห้อง Fitness ให้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลริมปิง 	<ul style="list-style-type: none"> - วัสดุอุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและชุมชน - ไม่มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานในเขตเทศบาลตำบลริมปิง - อุปกรณ์ Fitness ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ - ขาดการดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาที่ถูกต้อง
<p>๖. ด้านสาธารณสุข</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี - ไม่มีโรคระบาดร้ายแรงในเขตเทศบาล - มีการระงับและป้องกันโรคติดต่ออย่างทันทั่วทั้งที่ - ประชาชนให้ความสำคัญต่อเรื่องสุขภาพ อนามัยมากขึ้น - มีธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพตำบลริมปิง - มีการอุดหนุนงบประมาณหน่วยงานสาธารณสุขในเขตเทศบาล - มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านสาธารณสุขของเทศบาล - มีกลุ่ม อสม.ที่มีความเข้มแข็ง - มีการติดต่อประสานงานร่วมกับ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีบุคลากรด้านสาธารณสุขจำนวนน้อย - งบประมาณมีจำนวนจำกัด - มีแนวโน้มของโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ฯลฯ - ประชาชนขาดการดูแลเอาใจใส่ในด้านสุขภาพเพราะภาวะเศรษฐกิจเรื้อรัง

ปัจจัยภายใน (Internal Factors)	จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
	<p>หน่วยงานด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับงบประมาณสนับสนุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเข้าร่วมโครงการตำบลสุขภาวะ - เป็นตำบลนมแม่เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการ 	
<p>๗. ด้านการเมือง – การบริหาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนให้ความสำคัญต่อการเมืองระบอบประชาธิปไตย - ไม่มีคดีอาชญากรรมร้ายแรงเกิดขึ้นในชุมชน - การบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบ - มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ระหว่างท้องถิ่น ท้องที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยุติธรรมจังหวัด โรงพยาบาล โรงเรียนในเขตเทศบาล วัด เรือนจำจังหวัดลำพูน ศูนย์รพสต. พัฒนาสังคม ฯ หน่วยที่ ๕๒๓ - มีการเข้าร่วมโครงการ ปปช. ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต - ประชาชนเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต - มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของเทศบาลฯและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ รถประชาสัมพันธ์ เสี่ยงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล - บุคลากรบางด้านยังมีจำนวนไม่เพียงพอ และบางคนยังขาดความรู้ความชำนาญ -ยังขาดวัสดุ อุปกรณ์และห้องเก็บของที่ เป็นสัดส่วน ชัดเจน -งบประมาณเทศบาลในการบริหารจัดการมีอย่างจำกัด

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของเทศบาลตำบลริมปิง

ปัจจัยภายนอก (External Factors)	โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
<p>๑. การเมือง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการแข่งขันทางการเมืองไม่มาก ไม่มี ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ในท้องถิ่น - มีการใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - การเมืองระดับชาติไม่มีเสถียร ภาพ ส่งผลต่อการเมืองท้องถิ่น
<p>๒. เศรษฐกิจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผลผลิตลำไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ หลักที่สำคัญและสร้างรายได้ให้กับ เกษตรกร เป็นอย่างมากมีโอกาสสูงที่จะขยายตลาด ไปยังต่างประเทศ - ตลาดรองรับพืชเศรษฐกิจมีการขยายตัว เพิ่มขึ้นจากการทำ FTA - มีเสรีทางการค้าเพิ่มขึ้น ทำให้เราต้องเร่ง พัฒนาสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ - มีการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนเพื่อ พัฒนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคมร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) และการค้า (WTO) ของ จีน ส่งผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ทุเรียน หอมแดง - ระบบเศรษฐกิจระดับประเทศไม่มี เสถียรภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ภายในท้องถิ่น - ระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเมือง มากเกินไป - ค่าครองชีพสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อ การออมลดลง - พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ เนื่องจากมีคู่แข่งมากขึ้น เช่น ลำไย - การเข้าร่วมกลุ่มอาเซียนทำให้มีการ แข่งขันในทุกๆด้านสูง - ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ อาจไม่สามารถแข่งขันกับประเทศ เพื่อนบ้านได้ เนื่องจากมีต้นทุนการ ผลิตต่อไร่ค่อนข้างสูง - คุณภาพของสินค้าด้านการเกษตรยัง ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร - การแก้ไขปัญหาด้านการบริหาร จัดการน้ำของชลประทานล่าช้า

ปัจจัยภายนอก (External Factors)	โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
<p>๓. สังคม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และข้อมูลข่าวสารที่เปิดกว้าง - สังคมมีความเอื้ออาทร ดูแลคนในครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ - ประชาชนในสังคมส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถ - ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง - กลุ่มแรงงานมีจำนวนลดลง 	<ul style="list-style-type: none"> - ปัญหาโรคเอดส์อยู่ในระดับสูงการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีประชากรวัยพึ่งพิงสูงเป็นข้อจำกัด ด้านการพัฒนา - เป็นสังคมแห่งการแข่งขันในทุก ๆ ด้าน ทำให้ขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว - ปัญหายาเสพติดยังไม่หมดสิ้นไปและเริ่มขยายวงกว้างในปัจจุบัน - แนวโน้มปัญหาทางด้านสังคม เช่น การหย่าร้าง การกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพิ่มมากขึ้น - ค่านิยมในการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยมีมากขึ้น - เป็นสังคมผู้สูงวัยมากขึ้น
<p>๔. นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - นโยบายการพัฒนาของรัฐบาล แก้ไขวิกฤติทางการเมืองและการบริหาร ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติ เสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นของประชาคมระหว่างประเทศ และสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของกองทัพ - บริหารงานโดยเน้นหลักคุณธรรม โปร่งใส สุจริต และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉันท์ สามารถป้องกัน บรรเทาและแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติ โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน”เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 	<ul style="list-style-type: none"> - ภารกิจถ่ายโอนยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ติดขัดที่วิธีการกระบวนการทำงาน - ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน - กฎหมายบางฉบับเป็นอุปสรรคต่อการกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่น - เงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลไม่เป็นที่ไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปัจจัยภายนอก (External Factors)	โอกาส (Opportunity)	อุปสรรค (Threat)
๕. เทคโนโลยี	<ul style="list-style-type: none"> - มีการส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง - มีการจัดตั้งศูนย์ไอทีเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาทางการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน - มีความรู้ ความเข้าใจและเท่าทันเหตุการณ์โลก - การทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - มีการพัฒนาระบบสื่อสารเป็นระบบ ๓ G และ ๔ G - มีกล้อง CCTV เกือบครอบคลุมทุกพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ ความเข้าใจถึงฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสูง - การบริการยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ผลการพัฒนาเทศบาลตำบลริมปิงตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ	จำนวนโครงการ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ		ตั้งรายการใหม่	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๔	๒๗	๖๑.๓๖	๑๐	๒๒.๗๓	๗	๑๕.๙๑	๗	๑๕.๙๑
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙	๗	๗๗.๗๘	๐	๐	๒	๒๒.๒๒	๐	๐
๓. การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม	๔๑	๒๙	๗๐.๗๓	๐	๐	๑๐	๒๔	๒	๔.๘๘
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๕	๔	๘๐	๐	๐	๑	๒๐	๐	๐
๕. การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา	๑๗	๑๑	๖๕	๐	๐	๔	๒๔	๒	๑๑.๗๖
๖. การพัฒนาด้านการสาธารณสุข	๖	๕	๘๓.๓๓	๐	๐	๑	๑๖.๖๗	๐	๐
๗. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๙	๑๕	๗๘.๙๕	๐	๐	๔	๒๑	๐	๐
๘. การป้องกันกาทุจริต	๕	๓	๖๐.๐๐	๐	๐	๒	๔๐	๐	๐
รวม	๑๔๖	๑๐๑	๖๙.๑๘	๑๐	๖.๘๕	๓๑	๒๑.๒๓	๑๑	๗.๕๓

๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

เทศบาลตำบลริมปิง ได้แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในตำบลริมปิง สามารถสรุปผลการดำเนินงานจำแนกเป็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เป็นการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวกับระบบด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ มีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนทั้งหมด ๑๓๓ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๔ โดยครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

- การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะ
- การคมนาคม (ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ)
- ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
- การปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ
- การจัดทำระบบผังเมือง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เป็นการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีความเข้มแข็ง มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนทั้งหมด ๑๘ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

- การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
- การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่น
- การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
- การส่งเสริมและการท่องเที่ยว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมและบำรุงศาสนา อนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คนในชุมชนมีสำนึกรักและหวงแหนท้องถิ่น มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนทั้งหมด ๖๔ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น ๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๖ ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

- การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา การอนุรักษ์ฟื้นฟูสถานที่สำคัญในเขตเทศบาล
- การสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน
- การแก้ไข ป้องกันปัญหาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม
- การส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน
- การส่งเสริมสวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นการพัฒนาเพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์มีการบริหารจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนทั้งหมด ๘ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

- การสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียรวม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้นให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนทั้งหมด ๒๕ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘ ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

- การส่งเสริมและพัฒนาจัดการศึกษาในท้องถิ่น
- การปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น
- การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในท้องถิ่น
- การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในท้องถิ่น
- การส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

เป็นการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแจ่มใส สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนทั้งหมด ๑๗ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๙ ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

- การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
- การส่งเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุข
- การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
- การส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามโครงการเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
- การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

เป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามหลักประชาธิปไตยและการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลริมปิงให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนทั้งหมด ๓๐ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๓ ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

- การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาล
- การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
- การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

- การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
- การส่งเสริมด้านความมั่นคง รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น
- การพัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลริมปิงให้ครอบคลุม
- การส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน

๘. ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริต

เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต การส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบการป้องกันการทุจริต มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนทั้งหมด ๒๔ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จสิ้นจำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๓ ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

- เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต
- ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต
- ส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันการทุจริต
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดองค์ความรู้ แก่บุคลากรในการป้องกันการทุจริตในองค์กร
- ส่งเสริมให้เป็นองค์กรต้นแบบการป้องกันการทุจริต